



คำสั่งโรงเรียนหนองรีมิ่งคลุสสุสวัสดิ์

ที่ ๖๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID -๑๙)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรียังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดดังกล่าว ทางผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ในสถานศึกษาแล้วนั้น จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

ว่าที่ร้อยเอกอานินต์ จรุงผล	ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุขปฏิบัติหน้าที่
นางสาวจุฑารัตน์ มุ่งพากเพียร	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีมิ่งคลุสสุสวัสดิ์
นางสุธิดา นันทวัฒนานุกูล	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวอังคณา จันทะเรือง	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางศิวพร แยมแตงอ่อน	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางศิวพร	แยมแตงอ่อน	ประธานกรรมการ
นางสุธิดา	นันทวัฒนานุกูล	กรรมการ
นางสาวอังคณา	จันทะเรือง	กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์	มุ่งพากเพียร	กรรมการ
นางสาวเนาวเรศร์	อยู่พุ่ม	กรรมการ
นายชัยพร	ขุนนาแก้ว	กรรมการ
นายเอกลักษณ์	เทศเล็ก	กรรมการ
นายณัฐฤทธิศักดิ์	ศรีสันต์	กรรมการ
นายชัชวาล	ค่ายไธสง	กรรมการ
นายกฤษณา	สุวรรณชัยรบ	กรรมการ
นางสาวปิ่นฉัตร	แก่นนาค	กรรมการ

นางรุ่งนภา	แดงเดช	กรรมการ
นางสาวกรกช	ฉวีวรรณชล	กรรมการ
นางสาวรัตนา	ชะวูรัมย์	กรรมการ
นางสาวนิภาวรรณ	น้อยทะรงค์	กรรมการ
นางสาวกุลนันท์	นนวนุศาสตร์	กรรมการ
Mr.Marlon Praga	Alabata	กรรมการ
นางสาวณัฐจิรา	มีมาก	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และของโรงเรียนหนองรีมิ่งคลุสสุสวัสดิ์ อย่างเคร่งครัด
 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนโดยเคร่งครัด
 หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีมิ่งคลุสสุสวัสดิ์ตามลำดับ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยเอก



(อาจินต์ จรูญผล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีมิ่งคลุสสุสวัสดิ์